

# ‘สุกฤษฎ์’ลาออกจากไออาร์พีซี

กรุงเทพธุรกิจ ● “สุกฤษฎ์” รับยื่น เกษียณก่อนอายุ ไม่เกี่ยวปมขัดแย้ง บริหารงาน หลังถูกโยนกลับปตท. เชื้อซีไอโอคนใหม่ สานต่อแผนงาน ขับเคลื่อนไออาร์พีซี สูเป้าหมาย ผลประกอบการดีสุดในปี 2563

นายสุกฤษฎ์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC เปิดเผยว่า ได้ยื่นหนังสือเข้าโครงการเกษียณก่อนกำหนด (EARLY RETIRE) มีผลวันที่ 1 ก.พ.2562 โดยการยื่นครั้งนี้ ไม่ได้เกิดจากความขัดแย้ง หรือไม่พอใจที่จะถูกโยกย้ายให้กลับไปดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) แต่เป็นความตั้งใจแน่วแน่หลังจากที่ได้ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ไออาร์พีซี เป็นเวลากว่า 5 ปีแล้ว และจะเกษียณอายุในเดือน กันยายน ปีนี้

“ผมมีโครงการที่จะไปทำธุรกิจส่วนตัวในด้านอื่น การเข้าโครงการER

เพราะเหลือเวลาแค่ 8 เดือนเท่านั้น ยืนยันว่า ไม่มีความขัดแย้งกับ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ซีไอโอ ปตท. และประธานบอร์ดไออาร์พีซี อย่างแน่นอน” นายสุกฤษฎ์ กล่าว

สำหรับแผนการดำเนินงานของไออาร์พีซี ยังเดินหน้าไปสู่เป้าหมายที่จะมีผลประกอบการดีที่สุดในปี 2563 ตามโครงการเอเวอร์เรสต์ โดยเชื่อมั่นว่านายพดล ปิ่นสุภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจ ก๊าซธรรมชาติ ปตท. ซึ่งจะมาเป็น ซีไอโอคนใหม่ของไออาร์พีซี เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ จะสานต่อทำงานตามแผนที่วางไว้

แหล่งข่าวจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การโยกย้ายผู้บริหารในเครือปตท.ครั้งนี้เป็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก เพราะเป็นการโยกย้ายนอกฤดูกาล หลังจากก่อนหน้านี้กลุ่ม ปตท. ได้โยกย้ายตามฤดูกาลทั้งใน ส่วนของปตท. และบริษัทลูกไปหลายตำแหน่งแล้วในช่วงเดือนก.ย.2561 อีกทั้งการโยกย้ายครั้งนี้ ถูกมองว่า

เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับ นายพดล ที่เป็นลูกหม้อของปตท. ให้มีประสบการณ์ทำงานในบริษัทลูกของปตท. เพื่อไปสู่ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.ในอนาคต

ทั้งนี้ การโยกย้ายดังกล่าวเกิดขึ้นในการประชุมคณะกรรมการบริษัท (บอร์ด ปตท.) ในช่วงเดือนธ.ค.2561 ที่หารือเป็นวาระลับโดยนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) ได้ลงนามแต่งตั้งนายพดล ปิ่นสุภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ปตท. ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ ไออาร์พีซี และโยกย้ายให้นายสุกฤษฎ์ เป็นรอง กรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจ ก๊าซธรรมชาติ ปตท. แทน

มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2562 ซึ่งเรื่องดังกล่าวจะต้องนำเข้าสู่การหารือของบอร์ด ไออาร์พีซี วันที่ 15 ม.ค. 2562 เพื่อขอความเห็นชอบด้วย